

Số: 33/TB-UBND

Thắng Lợi, ngày 10 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc thông báo mất Giấy chứng nhận đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CS00201C ngày 18/4/2017 tại thửa đất số 409, tờ bản đồ số 6(48-IV) của ông Hoàng Văn Tụy - Đ/c thửa đất: KĐT Kosy Sông Công - TDP 7, phường Thắng Lợi

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Điều 77 Nghị định 43/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự, thủ tục cấp lại GCN QSD đất do bị mất;

Căn cứ Đơn trình báo mất GCN QSD đất của Ông Hoàng Văn Tụy;

Nội dung trình báo: Ngày 04/03/2022 ông Hoàng Văn Tụy đi từ nhà tại tổ 7, phường Mỏ Chè đi đến quán photocopy gần cổng trường cấp 3 Sông Công đã làm rơi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CS00201C ngày 18/4/2017 tại thửa đất số 409, tờ bản đồ số 6(48-IV) của ông Hoàng Văn Tụy. Nguồn gốc thửa đất là được nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Vậy UBND phường Thắng Lợi có văn bản gửi tới các cơ quan, tổ chức, Đài truyền thanh truyền hình thành phố Sông Công thông báo trên hệ thống phát thanh để nhân dân được biết.

Đồng thời báo cáo tới Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Sông Công; Chi nhánh VP ĐK đất đai thành phố Sông Công được biết và để chỉ đạo thực hiện trong quy trình tiếp theo.

UBND phường Thắng Lợi niêm yết thông báo về việc mất giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CS00201C ngày 18/4/2017 tại thửa đất số 409, tờ bản đồ số 6(48-IV) của ông Hoàng Văn Tụy - Đ/c thửa đất: KĐT Kosy Sông Công - TDP 7, phường Thắng Lợi tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường và NVH TDP 7, phường Thắng Lợi. Đề nghị tổ DP 7 thông báo rộng rãi trên hệ thống loa để nhân dân được biết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đến hết ngày Đề nghị các tổ chức, công dân nếu phát hiện có vấn đề gì chưa đúng (không đúng đối tượng, không đúng loại đất, không đúng quy hoạch, không đúng nguồn gốc, thời gian sử dụng, có tranh chấp hay giấy chứng nhận nói trên đang cầm cố, thế chấp hoặc có người đang cất giữ...) thì gửi đơn góp ý phản ánh với UBND phường và cán bộ địa chính để xem xét lại. Chúng tôi xin hoan nghênh mọi ý kiến phản ánh đúng đắn của tổ chức và công dân.

Hết thời hạn niêm yết công khai nói trên, nếu không có đơn phản ánh hay khiếu kiện gì, UBND phường sẽ hoàn tất thủ tục cấp lại trang phụ lục số 01 trên GCN cho gia đình **ông Tụy** theo quy định của pháp luật./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Như Hối